



ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 23 รายการ
และไม่มีควมจำเป็นต้งใช้ในราชการต่อไป จำนวน 1 รายการ ของบัณฑิตวิทยาลัย

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 23 รายการและไม่มีควมจำเป็นต้งใช้ในราชการต่อไป จำนวน 1 รายการ ของบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ และมีข้อกำหนดเงื่อนไข ดังนี้

1. พัสตุที่จะขายทอดตลาดทั้งหมดตามประกาศนี้จะทำการขายตามสภาพของพัสดุที่ปรากฏ ผู้ประมูลสุ้ราคาไม่มีสิทธิเรียกร้อง หรือร้องขอให้บัณฑิตวิทยาลัยแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมสภาพให้ดีขึ้นได้
2. ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมประมูลสุ้ราคาจะต้องเป็นผู้ลงชื่อรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดและลงชื่อเข้าร่วมประมูลสุ้ราคา และจะต้องยื่นหลักฐานสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง หรือกรณี ผู้เข้าร่วมประมูลสุ้ราคาเป็น บริษัท / ห้าง / ร้าน (นิติบุคคล) ให้ยื่นสำเนาหลักฐานการจดทะเบียน บริษัท / ห้าง / ร้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ให้คณะกรรมการก่อนการดำเนินการขายทอดตลาด
3. ราคาพัสดุที่บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทาลัยประมูลขายทอดตลาด ให้เป็นราคาที่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ แล้ว
4. การประมูลสุ้ราคาในครั้งนี้ บัณฑิตวิทยาลัยจะพิจารณาจากราคารวมทุกรายการเป็นสำคัญโดย บัณฑิตวิทยาลัยจะใช้วิธีการเสนอราคาแข่งขันกันแบบเสนอราคาด้วยวาจา ผู้ประมูลสุ้ราคาเสนอราคาสูงสุดและ คณะกรรมการมีมติเห็นสมควรขายพัสดุให้จะเป็นผู้มีสิทธิซื้อพัสดุที่ขายทอดตลาดนั้น ในการประมูลสุ้ราคาแต่ละครั้ง ผู้ประมูลสุ้ราคาต้องเสนอราคาสูงกว่าราคากลาง (ถ้ามี) หรือราคาประเมินขั้นต่ำไม่ต่ำกว่าครั้งละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)
5. บัณฑิตวิทยาลัยทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาสูงสุด หรือราคาที่เสนอทั้งหมด หรือยกเลิก ประกาศขายทอดตลาดในครั้งนี้ก็ได้ ถ้าหากเห็นว่าราคาสูงสุดที่ผู้ประมูลสุ้ราคาเสนอนั้นยังไม่เป็นที่พึงพอใจหรือการ ขายทอดตลาดไม่เป็นตามระเบียบ หรือไม่เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ ในกรณีเช่นนี้ผู้ประมูลสุ้ราคาจะเรียกร้อง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น
6. ผู้ชนะการประมูลสุ้ราคาซื้อได้ต้องชำระเงินค่าพัสดุทั้งหมดทันทีหรือภายในเวลาไม่เกิน 15.00น. ภายหลังจากทำการทำการขายทอดตลาดสำเร็จบริบูรณ์ การชำระเงินจะต้องชำระเป็นเงินสด หรือเช็คที่ธนาคารสั่ง จ่ายลงวันที่ที่ใช่เช็คนั้นชำระ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันทำการก็ได้ เจ้าหน้าที่การเงินของมหาวิทาลัย มหาสารคามจะออกใบเสร็จรับเงินให้ไว้เป็นหลักฐาน เมื่อผู้ประมูลซื้อได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้ถือว่า บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทาลัยได้ส่งมอบพัสดุ และผู้ประมูลซื้อได้รับมอบพัสดุไว้แล้ว
7. บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบความเสียหาย สูญหาย หรือบุบสลายใด ๆ ทั้งสิ้นในระหว่างที่ยัง ไม่มีการขนย้ายพัสดุดอกจากสถานที่เก็บของ หรือสถานที่ติดตั้งของบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทาลัย
8. ก่อนทำการขนย้าย ผู้ประมูลซื้อได้ต้องแจ้งให้บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทาลัยทราบจึงจะทำการ ขนย้ายพัสดุได้ หากปรากฏว่าทรัพย์สินของทางบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทาลัยได้รับความเสียหายในเหตุที่ผู้ประมูลซื้อ ได้ทำการขนย้ายพัสดุ ผู้ประมูลซื้อได้ต้องยินยอมชดให้ค่าเสียหาย หรือทำการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิม

9. การขนย้าย ผู้ประมูลซื้อได้ต้องขนย้ายพัสดุที่ประมูลซื้อได้ออกจากสถานที่เก็บของหรือสถานที่ติดตั้งของบัณฑิตวิทยาลัย ภายใน 7 วัน ทำการ นับถัดจากวันที่ทำการขายทอดตลาดสำเร็จบริบูรณ์ และเป็น ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการขนย้าย หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี) หากผู้ประมูลซื้อไม่มาขนย้ายพัสดุที่ประมูล ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด หรือมาทำการขนย้ายแล้วแต่ไม่เสร็จภายในกำหนด บัณฑิตวิทยาลัยจะถือว่าผู้ประมูลซื้อ ได้สละสิทธิ์ในพัสดุนั้น และให้พัสดุนั้นตกเป็นกรรมสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัยและบัณฑิตวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะริบ เงินค่าพัสดุทั้งหมดที่ผู้ประมูลซื้อได้ที่ชำระไว้แล้ว และบัณฑิตวิทยาลัยมีสิทธิ์นำพัสดุที่ขายทอดตลาดในครั้งนี้นำไป ดำเนินการขายทอดตลาดใหม่

10. ในการขายทอดตลาดครั้งนี้ ห้ามไม่ให้บุคคลที่เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของ มหาวิทยาลัยเข้าประมูลสุ้ราคา หรือใช้ให้บุคคลใดเข้าสุ้ราคา

11. กำหนดลงชื่อเข้ารับฟังคำชี้แจงรายละเอียดและลงชื่อเข้าร่วมประมูลในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 10.30 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาคารราช นครินทร์ (อาคารเรียนรวม) ชั้น 2 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

12. กำหนดเริ่มประมูลสุ้ราคาในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 10.45 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาคารราชนครินทร์ (อาคารเรียนรวม) ชั้น 2 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

13. ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลราคาขอให้ไปติดต่อขอดูพัสดุ หรือสิ่งของที่ขายทอดตลาด หรือขอรับ เอกสารประกาศขายทอดตลาดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ งานพัสดุ บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (อาคาร ราชนครินทร์) ชั้น 2 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 จนถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ในวันทำการ หรือสามารถตามนโหดเอกสาร ประกาศขายทอดตลาดได้ที่เว็บไซต์ www.grad.msu.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 043-754412

โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะถือว่าผู้เข้าร่วมประมูลสุ้ราคาทุกราย ได้ทราบ เงื่อนไขการในการดำเนินการขายทอดตลาดในครั้งนี้อยู่แล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภา แคนลี)
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายบริหาร
รักษาราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บัญชีรายละเอียดพัสดุชำรุด และไม่มีควมจำเป็นต้งใช้ในราชการต่อไป

ลำดับ	รายการ	พัสดุที่ขอจำหน่าย		
		จำนวน	ราคาซื้อ/ได้มา / บาท	ราคาจำหน่าย / บาท
1	เก้าอี้สีฟ้า	1 ตัว	57,900	3
2	เก้าอี้สีฟ้า	1 ตัว		3
3	เก้าอี้สีฟ้า	1 ตัว		3
4	เก้าอี้สีฟ้า	1 ตัว		10
5	เก้าอี้สีฟ้า	1 ตัว		3
6	เก้าอี้สีฟ้า	1 ตัว		3
7	เก้าอี้สีฟ้า	1 ตัว		10
8	เก้าอี้สีฟ้า	1 ตัว		3
9	เก้าอี้สีฟ้า	1 ตัว		3
10	เก้าอี้สีฟ้า	1 ตัว		10
11	เก้าอี้สีฟ้า	1 ตัว		3
12	เก้าอี้สีฟ้า	1 ตัว		10
13	เก้าอี้สีฟ้า	1 ตัว		3
14	เก้าอี้สีฟ้า	1 ตัว		3
15	เก้าอี้สีฟ้า	1 ตัว		3
16	เก้าอี้สีฟ้า	1 ตัว		3
17	เก้าอี้สีฟ้า	1 ตัว		5
18	เก้าอี้สีฟ้า	1 ตัว		5
19	เก้าอี้สีฟ้า	1 ตัว		5
20	เก้าอี้สีฟ้า	1 ตัว		5
21	เก้าอี้สีฟ้า	1 ตัว		10
22	เก้าอี้สีฟ้า	1 ตัว		10
23	เก้าอี้สีฟ้า	1 ตัว		5
24	เสาจบ 1.60 ม.	1 ชิ้น	800	10
ราคากลางประเมินขั้นต่ำ				131

AS/24